

## การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น.

## ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

## ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแดนไชย ชายทวีป	ประธานสภา	แดนไชย ชายทวีป	
๒	นายบุญสิน โคตรวิชา	รองประธานสภา	บุญสิน โคตรวิชา	
๓	นายสุนา นามขร	เลขานุการสภา	สุนา นามขร	
๔	นายภักดี ภาวร	ส.อบต.หมู่ ๑	ภักดี ภาวร	
๕	นายวินิจ ไชยรักษ์	ส.อบต.หมู่ ๒	วินิจ ไชยรักษ์	
๖	นางลำไย บรรหาร	ส.อบต.หมู่ ๓	ลำไย บรรหาร	
๗	นายปัญญา ทศรักษา	ส.อบต.หมู่ ๔	ปัญญา ทศรักษา	
๘	นางลำพุล พยุงวงศ์	ส.อบต.หมู่ ๕	ลำพุล พยุงวงศ์	
๙	นางลำไย สีมาเมือง	ส.อบต. หมู่ ๗	ลำไย สีมาเมือง	
๑๐	นางอุไร พันธุมมา	ส.อบต. หมู่ ๘	อุไร พันธุมมา	
๑๑	นายธีระศักดิ์ บุญทศ	ส.อบต. หมู่ ๙	ธีระศักดิ์ บุญทศ	
๑๒	นางอุไรวรรณ คุณรักษ์	ส.อบต. หมู่ ๑๑	-	ลา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล	นายก อบต.	วีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล	
๒	นายอนันทร ธิสาเวช	รองนายก อบต.	อนันทร ธิสาเวช	
๓	นายถนอม บรรหาร	รองนายก อบต.	ถนอม บรรหาร	
๔	นายสิทธิรักษ์ จำรูญ	เลขานุการนายก อบต.	สิทธิรักษ์ จำรูญ	
๕	นางมณฑิยา แสงศรี	รองปลัด อบต.	มณฑิยา แสงศรี	
๖	น.ส.เบญจมาศ แสงใส	หัวหน้าสำนักปลัด	เบญจมาศ แสงใส	
๗	น.ส.นวลละออง คุณสุทธิ	ผอ.กองคลัง	นวลละออง คุณสุทธิ	
๘	นายประเมษฐ์ แสงศักดิ์สิทธิ์ธารณ	ผอ.กองช่าง	ประเมษฐ์ แสงศักดิ์สิทธิ์ธารณ	
๙	นางสุมาลี เสาประธาน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สุมาลี เสาประธาน	
๑๐	นางพรทิพย์ ชมภูพาส	นักพัฒนาชุมชน	พรทิพย์ ชมภูพาส	

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

มีสมาชิก อบต.ลาประชุม ๑ ราย คือ นางอุไรวรรณ คุณรักษ์ ส.อบต. หมู่ ๑๑ เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว นายแดนไชย ชายทวีป ประธานสภาอบต.สร้างมิ่งเป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ - ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา มี ๒ ช่วง ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ภาคกลางคืน เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชนทั่วไปใส่เสื้อสีฟ้า

- เรื่องต่อมา ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกป่าของ อบต.เราเป็นคนจัดตามโครงการ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษา น้ำ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคูสระน้ำธารณาครน้ำใต้ดิน หมู่ ๔ การแต่งกายชุดเสื้อเหลือง หรือชุดจิตอาสา มีนายก อบต.เป็นประธานในพิธีเปิด ขอให้ท่านสมาชิกมาร่วมกิจกรรมทุกคน และให้นำ จอบ เสียม มาด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ - ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจสอบบันทึกรายงานบันทึกการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามีด้วยครับว่า มีข้อความใดพิมพ์ผิดหรือตกหล่นไปหรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขอแก้ไขด้วยครับ

ส.อบต.ธีระศักดิ์ บุญทศ - ขอแก้ หน้าที่ ๕ ตรงบรรทัดที่ผมพูด ขอแก้คำว่าคะ เป็นครับ ด้วยครับ และบรรทัดถัดลงมา ของบรรทัด ส.อบต.วินิจ ไชยรักษ์ พูด คำว่าคะ เป็นคำว่าครับด้วยครับ

เลขานุการสภา - รับทราบครับ

ส.อบต.ลำไย บรรหาร - ขอแก้ไขข้อความบรรทัดที่ ๒๗ หน้า ๕ ตรงชื่อดิฉันคะ คำว่าลำไย ขอให้แก้ไขจากสละไอม้มะลาย เป็นสละไอม้มันให้ด้วยคะ จากลำไย เป็นลำไย คะ

เลขานุการสภา - รับทราบ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อความดังกล่าว

ประธานฯ - มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกมีไหมครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับ สมาชิกท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมานั้น ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานฯ - ขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงครับ

- นายก อบต. - เรียนประธาน และสมาชิกทุกท่าน ผม นายวีระพงษ์ ทูมาบุญมีตระกูล ผมมีรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่เป็นรายการที่ขอโอนมาตั้งจ่ายใหม่ และรายการที่ขอโอนเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงแก้ไข คำชี้แจง ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้ว ผมจะขอมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแต่ละรายการ และจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละรายการ ผมจะมอบหมายให้ ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด และ รองปลัดได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับ
- รองปลัด อบต. - เรียนประธานสภา ดิฉัน นางมณฑิยา แสงศรี รองปลัด อบต. ขอชี้แจงในส่วนที่รับผิดชอบ คือ งานสาธารณสุข ขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑. จากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินการ ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนลด ๗,๕๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ส.อบต. ลำไย บรรหาร - ดิฉัน นางลำไย บรรหาร เห็นด้วยค่ะ
- ประธานฯ - ที่ประชุมมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายใหม่เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป รายการที่ ๒
- ผอ.กองคลัง - ต่อไปเป็นรายการที่ ๒ ดิฉัน นางนวลละออง คุณสุทธิ ผอ.กองคลัง เรียนประธาน และสมาชิก รายการที่ ๒ ขอโอนจาก แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายการตามข้อผูกพัน รายการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ขอโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ ตามราคาท้องตลาด
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ต่อไป รายการที่ ๓ ขอเชิญครับ
- ผอ.กองคลัง - เรียนประธานและสมาชิกสภา ต่อไปเป็นรายการที่ ๓ รายการนี้เป็นการโอนเพิ่มค่ะเพราะมีตั้งไว้ในข้อบัญญัติอยู่แล้วแต่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย มีรายการ ดังนี้ค่ะ

- ขอโอนจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน พรพภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. ๕๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่น รายการค่าจัดซื้อพวงลากจูง รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีความ  
ประสงค์จะให้พวงลากจูงใช้งานได้เป็นอเนกประสงค์นอกจากขนเรือแล้ว สามารถบรรทุกโต๊ะ เก้าอี้ หรือเตียง ก็ได้  
ค่ะ

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะขอสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - ขอเสนอให้เพิ่ม หรือโอนมาแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณของเดิมเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทก็น่าจะ  
เพียงพอ ที่เหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท เอาไว้ฝึกทบทวน อปพร. ดีกว่าครับ

ส.อบต.สำเภา บรรหาร - เห็นด้วยกับ ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา ค่ะ ให้โอนแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท ก็พอ ที่เหลือคงไว้ฝึกทบทวน  
อปพร.

เยอนิวัฒน์ พันธุ์ทอง - เรียนประธาน และสมาชิกตามราคาที่ผมสอบถามมาจาก อบต.ฟ้าหยาด เฉพาะลากจูงเรือก็  
ราคา ๘๐,๐๐๐ กว่าบาทแล้วครับ ที่ขอเพิ่มเพราะต้องการให้เป็นรถพวงลากจูงอเนกประสงค์ สามารถใช้  
ขนเตียง เก้าอี้ โต๊ะ ต่าง ๆ ก็ได้

หัวหน้าสำนักปลัด - เรียนประธาน และสมาชิก ค่ะ ดิฉัน นางเบญจมาศ แสงใส หัวหน้าสำนักปลัด งบประมาณที่ขอโอน  
มานี้ เป็นงบจากโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่านมาไม่สามารถฝึกทบทวนได้ เนื่องจากติดโควิด  
และก็จะทำช่วงนี้คงไม่ทัน เพราะเหลือเวลาแค่เดือนเศษๆ และเป็นฤดูฝนคงไม่สะดวก และสำหรับ  
วิทยากรต้องประสาน ปภ.จังหวัดยโสธร ซึ่งทาง ปภ.จังหวัดเขาจะมีแผนฝึกทุกปีต้องเป็นไปตามแผนของ  
ทาง ปภ. จังหวัดด้วย และหากเหลืองบแค่ ๓๐,๐๐๐ บาท คงไม่สามารถฝึกทบทวนได้ เพราะตาม  
หลักสูตรต้องฝึก ๓ วัน ค่ะ

ส.อบต.ธีระศักดิ์ บุญทศ - ผมเห็นด้วยครับให้โอนไปหมดเลยครับ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าทำเสร็จแล้วขอให้ชาวบ้านมายืมใช้งานด้วย  
นะครับ

ประธานฯ - มีใครอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณจากโครงการฝึก  
ทบทวน อปพร. จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเพิ่มในรายการจัดซื้อพวงลากจูง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐  
บาท หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ส.อบต.ปัญญา ทศรักษา - เรียนประธาน และท่านนายก อบต.ครับ ผมจออนุญาตไปทำธุระส่วนตัว จึงขออนุญาตที่ประชุมเพียง  
เท่านี้ก่อนนะครับ

ประธานฯ - อนุญาตครับ องค์ประชุมยังครบอยู่ครับ ขอเชิญประชุมต่อครับ ขอเชิญรายการที่ ๔ ต่อไปครับ

ผอ.กองคลัง - เรียนประธาน และสมาชิกทุกท่าน ต่อไปเป็นรายการที่ ๔ เป็นการโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้

- ขอโอนลดจาก แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๘,๐๐๐ บาท มาตั้งเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภทรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (ink Trnk Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ รายการนี้เป็นรายการขอโอนมาตั้งจ่ายใหม่ และพร้อมเปลี่ยนคำชี้แจงตามรายละเอียดที่แจ้งมานี้ค่ะ

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป เป็นรายการที่ ๕

ผอ.กองคลัง - ต่อไปเป็นรายการที่ ๕ ขอโอนลดมาจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ตั้งจ่ายไว้ค่ะ

ประธานฯ - ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนเงินงบประมาณเพื่อมาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงมานี้ หากเห็นชอบโปรดยกมือ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานฯ - ต่อไปรายการที่ ๖ ขอเชิญครับ

ผอ.กองคลัง - ต่อไปเป็นรายการที่ ๖ ขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. จำนวน ๗,๘๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณจำนวน ๗,๘๐๐ บาท เพื่อมาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ๑ ชุด รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ต่อไปเป็นรายการที่ ๗ ขอเชิญครับ
- ผอ.กองคลัง - ขอโอนลดมา ๒ รายการ รายการ ๑. ขอโอนลดมาจากแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบดำเนินการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ จำนวน ๑,๘๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและคณะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Trnk Printer) และขอโอนลดมาจาก แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบดำเนินงาน รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. จำนวน ๒,๒๐๐ บาท มาตั้งจ่ายใหม่ในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Trnk Printer) และรวมทั้งสิ้น ๒ รายการที่โอนลดมา เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณโดยโอนลดจาก ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงมาแล้วนั้น ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ต่อไปเป็นรายการที่ ๘ ขอเชิญ ผอ.กองคลังต่อครับ
- ผอ.กองคลัง - ต่อไปเป็นรายการที่ ๘ ค่ะ ขอโอนลดมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาฯ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนมาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ ที่ อบต.กำหนด นะคะ
- ประธานฯ - มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณจำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อมาตั้งจ่ายใหม่เป็นรายการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

- มติที่ประชุม  
ประธานฯ  
ผอ.กองคลัง
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
  - ต่อไปเป็นรายการที่ ๙ ขอเชิญ ผอ.กองคลังครับ
  - ต่อไปเป็นรายการที่ ๙ ขอโอนลดมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๙,๐๐๐ บาท ขอโอนมาตั้งจ่ายใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐ บาท เพราะกองคลังมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มีสเปกความเร็วสูง เพราะต่อไปการเบิกจ่ายผ่านระบบอีลาแอดหมดคะ
- ประธานฯ
- มีใครสงสัยจะสอบถามหรือไม่
- ส.อบต.ลำไย บรรหาร
- ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตคะ ว่าที่ผ่านมาแต่ละกองมักจะซื้อคอมพิวเตอร์มาก อย่างกองคลังก็สามเครื่อง ดิฉันเห็นด้วยคะว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความจำเป็นแต่ก็เห็นเครื่องเก่าก็มีน่าจะเพียงพอคะ
- ผอ.กองคลัง
- เครื่องเก่าบางเครื่องเป็นรุ่นเก่าไม่รองรับระบบงานอีลาแอด และบางเครื่องก็ยืมกองอื่นมาใช้ก่อนคะ
- ประธานฯ
- มีใครจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- ประธานฯ
- หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ
- ต่อไปเป็นรายการที่ ๑๐ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง
- ผอ.กองคลัง
- รายการที่ ๑๐ ขอโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ขอโอนมาตั้งเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Inn Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย
- ประธานฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- ประธานฯ
- หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ผอ.กองคลัง
- ต่อไปเป็นรายการที่ ๑๑ ขอโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการฯ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายใหม่ ในแผนงานการศึกษา งบบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
- ประธานฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- ประธานฯ
- หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป
- ผอ.กองคลัง - รายการที่ ๑๒ ขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทรายการเงินเดือนข้าราชการฯ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์รายการค่าจัดซื้อแบบพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณมาเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป
- หัวหน้าสำนักปลัด อบต. - รายการที่ ๑๓ ขอโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายสำนักงาน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท มาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณรายละเอียดตามที่ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป
- หัวหน้าสำนักปลัด อบต. - ต่อไปเป็นรายการที่ ๑๔ ขอโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบสมาร์ท TV จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้
- ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ TV LED แบบสมาร์ท TV จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาทรายละเอียดตามที่ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไปครับ



หัวหน้าสำนักปลัด อบต. - ต่อไปเป็นรายการที่ ๑๕ รายการนี้เป็นรายการโอนเพิ่มเติม และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพิ่มเติม ด้วยค่ะ ขอโอนลดจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงิน บำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท โอนมาเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบกลาง ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงานรายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ร่วมกับงบประมาณเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐ บาท เดิมตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว ร่วมกับงบประมาณที่ขอโอนมา เพิ่มอีก ๓๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ ๑.เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๕ ตัวๆละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ๒.เก้าอี้หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท ๓.เก้าอี้สำนักงานทั่วไป จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท ค่ะ

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณ เพิ่มเติม จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดตามที่ หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเรียน ชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานฯ - ขอเชิญรายการต่อไป

ผอ.กองคลัง - ต่อไปเป็นรายการที่ ๑๖ รายการสุดท้าย ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา/สมาชิกสภาฯ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โอนมาตั้งจ่ายขึ้นใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่าย ไว้

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่ ผอ.กองคลังชี้แจงมาแล้วนั้น หากเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ - สมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆจะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

ส.อบต.ลำไย บรรหาร - ขอสอบถามท่านนายกค่ะ ว่างงบประมาณในข้อบัญญัติฯปี ๖๕ ทำไปถึงไหนแล้ว จะได้ทำหมดทุก โครงการไหมค่ะ

นายก อบต. - เรียนประธานและสมาชิกทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องงบในข้อบัญญัติฯปี ๖๕ นั้น ได้ทำหมดทุกโครงการครับ มี ๓ โครงการที่ลงนามในสัญญาไปแล้วซึ่งเป็นถนนคอนกรีต แต่ผู้รับจ้างไม่มาทำงานอาจจะยกเลิกสัญญาครับ เพราะ ผมทำสัญญาไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการขอยกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ที่จ้างงาน ส่วนโครงการที่เหลือจะ เร่งดำเนินการ ทயอยทำสัญญาครับ สรุปว่าได้ทำหมดทุกโครงการครับ

ส.อบต.ลำไย สีมาเมือง - ขอสอบถามนายก อบต.คะ ถนนสายบ้านกุดเสถียรคิมยวณนี้ตกลงทาง อบต.จะขอส่งคืนทางหลวงชนบทได้หรือไม่

นายก อบต. - ไม่สามารถส่งคืนได้ ตอนนี้เป็นของ อบต.คูแล สำหรับการซ่อมแซมขณะนี้ถนนสายนี้ได้ลงนามทำสัญญาไปแล้วในการซ่อมแซม แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาดำเนินการครับ

นักพัฒนาชุมชน - เรียนประธาน และสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางพรทิพย์ ชมภูพาส ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านคะ เรื่องการขอขอมแซมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ตอนนี้ได้หมู่บ้านละ ๑ ราย ส่งรายชื่อมาแล้ว ยังขาดเวทีประชุมซึ่งรายชื่อที่ท่านส่งมาได้หมดแล้ว แต่ขอให้มีการประชุมประชาคมมาประกอบด้วยคะ จึงจะสมบูรณ์ ฝากนะคะสำหรับบ้านที่ยังไม่ส่ง อันนี้ก็เป็งบประมาณจาก พมจ.ยโสธร เรื่องที่ ๒ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดเป็งานฝากจาก พมจ.ยโสธรคะ ทาง อบต.มีหน้าที่รับลงทะเบียนให้คะ ไม่ใช่หน่วยงานที่จ่ายเงินคะ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคะ บางคนคิดว่า อบต.จ่ายเงินก็มาทวงถาม และไปโฆษณาว่า อบต.ไม่จ่ายเงินให้อันนี้ช่วยชี้แจงให้ด้วยคะ เรื่องที่๓ วันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อบต.จะจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ศาลาบ้านโนนชาดคะ พิธีเปิด - ปิด วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดปิดทุกท่านนะคะ และเรื่องสุดท้ายในวันที่ ๘ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ อบต. จะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมด้วย รายละเอียดจะแจ้งเป็หนังสือให้ทราบภายหลังคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มอีกหรือไม่

ประชุม - ไม่มี

ประธานฯ - หากไม่มีผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ สุนา นามขร ผู้บันทึกการประชุม  
(นายสุนา นามขร)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ อุไร พันธุมมา ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางอุไร พันธุมมา)

ลงชื่อ อีระศักดิ์ บุญทศ กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายอีระศักดิ์ บุญทศ)

ลงชื่อ ลำไย สีมามือ กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางลำไย สีมามือ)

- รายงานการประชุมสภาฯ นี้ สภา อบต.สร้างมิ่ง มีมติรับรองแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่

ลงชื่อ แดนไชย ขายทวีป ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายแดนไชย ขายทวีป)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง